

SOI DOG



ตุลาคม 2564

post

ถ้าคุณอยากไปได้เร็ว ไปคนเดียว
ถ้าคุณอยากไปได้ไกล ไปด้วยกัน

ชอยดีอกรับบริจาค

Kong

ของเล่นฝึกทักษะและ
สมาธิสุนัข

฿.19

ทุกไคล์และแฮร์ ลัวนมีค่า

฿.2

จาร์กไว้ใน ความทรงจำ

฿.17

฿.6

เซลปสาวกับเรื่องราว
สุดประทับใจในการพลิก
ชีวิตสุนัขซีเรื้อน

฿.9

“เมืองคนดี”
ต้อนรับหน่วยทำ
หมิ่นชอยดีอกร

฿.13

ตระหนักไม่ตระหนัก สร้างการ
รับรู้และความเข้าใจ เมืองในวัน
โรคพิษสุนัขบ้าโลก 2564



www.soidog.org



ทีมสัตวแพทย์ทดสอบใช้งานเครื่องอัลตราซาวด์

ทุกไลค์และแชร์ ล้วนมีค่า

Chutima Srisawang

โซเชียลมีเดียมีบทบาทในชีวิตผู้คนยุคนี้อย่างมาก หลายคนใช้เวลาว่างเพื่อผ่อนคลายกับโซเชียลมีเดียในการสานสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว ติดตามข่าวสารรวมถึงเพื่อความบันเทิง สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียคือคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสิ่งที่แชร์ออกไปนั้นจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนที่ได้บ้าง พลังของการไลค์ การแชร์และการใช้แฮชแท็กนั้นกว้างไกลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด็อก) ได้ใช้โซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงาน การช่วยเหลือและเปลี่ยนชีวิตสัตว์จรจัดให้ได้รับโอกาสใหม่ในชีวิต เรื่องราวของสุนัขและแมวจรจัดที่ทุกข์ทรมานจากการถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้งและมีชะตากรรมที่เลวร้ายจนในที่สุดได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ถูกแชร์ต่อกันไปเรื่อย ๆ จนมาถึงครอบครัวภิรมย์ภักดี ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่เจ้าของธุรกิจบุญรอดบริวเวอรี่ ซึ่งประทับใจในการทำงานและต้องการร่วมกับมูลนิธิฯ เพื่อช่วยสัตว์จรจัดให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงได้บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์มูลค่า 430,000 บาทให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดต่อไป โดยคุณจิตภัสร์ กฤดากร บุตรสาวของคุณจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดีได้เดินทางมาส่งมอบเครื่องอัลตราซาวด์ให้คลินิกของซอยด็อกที่กรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา





คุณจิตภัสร์และหม่ออ้อในวันส่งมอบเครื่องอัลตราซาวด์



ผู้แทนจาก Giss Marketing และ Gize ที่ศูนย์พักพิงภูเก็ต



ทีมสัตวแพทย์ทดสอบใช้งานเครื่องอัลตราซาวด์

นอกจากนี้ที่ศูนย์พักพิงของมูลนิธิฯ ที่ภูเก็ตยังได้
รับมอบเครื่องอัลตราซาวด์และโต๊ะสแตนเลสมูลค่า
กว่า 500,000 บาทจาก Giss Marketing Co. Ltd.
และ Gize Co. Ltd ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์
สำหรับฟาร์มสัตว์และคลินิกสัตวแพทย์

การตรวจอัลตราซาวด์ สามารถประเมินความผิดปกติของอวัยวะทั่วร่างกายโดยเฉพาะหัวใจ ตรวจ
เช็คลูกในครรภ์และการตั้งท้อง ตรวจดูความผิดปกติ
ในช่องท้อง เช่น ตับ ถุงน้ำดี ม้าม ไต และต่อมหมวก
ไต ก่อนเนื้องอกชนิดต่าง ๆ ทำให้ทีมสัตวแพทย์
สามารถวินิจฉัยและติดตามอาการป่วยของสุนัขและ
แมวได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณจากใจไปยังครอบครัวภริมาภักดี
Giss Marketing Co. Ltd. และ Gize Co. Ltd รวม
ถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ติดตามการทำงานและร่วม
มือกับเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์จรจัดใน
ประเทศไทย การสนับสนุนอันมีค่ายิ่งเหล่านี้ทำให้เรา
ยังคงสามารถช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้คน
เหลียวแลได้ เราจะพัฒนาสวัสดิภาพและชีวิตของ
สัตว์เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



มูมห่าบ้าน ขอพื้นที่ให้แก๊งสามขา

เราขอแนะนำสุนัขที่กำลังมองหาบ้านเหล่านี้

Vanessa Jakoby

ลามู

น้อง “ลามู” ใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กข้างถนนและชายหาตในภูเก็ต มีชีวิตอย่างดิ้นรนหาอาหารประทังความหิวไปวันต่อวัน โชคชะตาทำร้ายซ้ำเมื่อน้องประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในปี พ.ศ. 2561 สัตวแพทย์ของซอยต้อกลงความเห็นว่ามีแผลนั้นฉกรรจ์รุนแรงจนไม่สามารถรักษาไว้ได้ น้องลามูจึงต้องเสียขาหลังข้างซ้ายนับแต่นั้นมา

แม้ลามูจะมีพัฒนาการในการรักษาที่ดีและก้าวข้ามความหวาดกลัวได้ แต่น้องยังคงแสดงท่าทีระวังตัวเมื่อต้องพบเจอผู้คนหน้าใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปน้องลามูจึงเริ่มไวใจคนและชอบเวลาคนมาเล่นด้วย ท่าทางอันเป็นเอกลักษณ์ของน้องคือการนอนบนพื้นหญ้าและเตะขาทั้งสามข้างขึ้นไปบนอากาศ!

หนุ่มน้อยตัวนี้อาจจะดูสงวนท่าทีอยู่สักนิด แต่เมื่อคุณสร้างความคุ้นเคยและใช้เวลาร่วมกันแล้วคุณจะพบว่าน้องลามูเป็นสุนัขที่น่ารักและทะเล้น คุณจะให้โอกาสน้องลามูได้มีบ้านใหม่อันอบอุ่นหรือไม่คะ?

รับเลี้ยง
น้องด้วย
นะคะ

อายุโดยประมาณ:
4 ปี

น้ำหนัก:
17 กิโลกรัม

ชอบ:
ช่วงเวลาบ่ายในพื้นที่วิ่ง
เล่นอิสระ

ไม่ชอบ:
เมื่อหมดเวลาวิ่งเล่น



เรื่องใจ

น้อง “เรื่องใจ” มีเรื่องราวที่ไม่ต่างกับน้องลามู เธอถูกรถที่ขับมาด้วยความเร็วชนเข้าอย่างจัง นอกจากการสูญเสียขาแล้วน้องยังถูกทิ้งอย่างไร้คนเหลียวแลพร้อมกระดูงสะโพกที่หักซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุเพียงไม่กี่สัปดาห์

เรื่องใจเป็นสุนัขใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและสนุกสนาน เธอไม่ยอมให้ร่างกายเป็นอุปสรรคในการเล่นสนุกหรือหยุดยั้งเธอจากการมีชีวิตที่สุขสันต์

แม้จะเป็นสุนัขขนาดเล็ก แต่บุคลิกและท่าทางของเธอนั้น ร่าเริงเกินตัวมากทีเดียว ขอโอกาสให้น้องเรื่องใจได้เข้าไป อยู่ในหัวใจของคุณด้วยการรับเลี้ยงวันนี้เพื่อให้เธอได้มีชีวิตอย่างที่สุนัขตัวหนึ่งสมควรได้รับ

ป.ล. หากคุณไม่สามารถรับเลี้ยงเรื่องใจได้ในขณะนี้ คุณยังสามารถช่วยเหลือน้องเรื่องใจได้ด้วยการเป็นผู้อุปถัมภ์รายเดือน **ที่นี่**

รับเลี้ยง
น้องด้วย
นะคะ



อายุโดยประมาณ:
4 ปี

น้ำหนัก:
13 กิโลกรัม

ชอบ:
จับน้ำและเล่นน้ำ

ไม่ชอบ:
วันที่อากาศร้อน



รับเลี้ยง
น้องด้วย
นะคะ

อายุโดยประมาณ:
9 ปี

น้ำหนัก:
16 กิโลกรัม

ชอบ:
ถูกเรียกว่า “เด็กดี”

ไม่ชอบ:
เวลาถูกสุนัขตัวอื่น
เบียดเบียนความสนใจ

พุนหยุด

อีกหนึ่งชีวิตที่ถูกรถชนและทิ้งไว้กลางถนน “น้องพุนหยุด” ได้ถูกพามาส่งที่ชอยด์อกด้วยอาการบาดเจ็บที่สะโพกและขาในปี พ.ศ. 2562 สัตวแพทย์ไม่สามารถรักษาขาหลังด้านขวาไว้ได้จึงจำเป็นต้องตัดออกเพื่อรักษาชีวิตของน้อง

หลังจากได้เข้าสมาชิกแก๊งสามขา น้องพุนหยุดได้พิสูจน์ตัวเองว่าไม่มีอะไรขวางกั้นการเล่นสนุกและการมีชีวิตที่เปี่ยมสุขได้ น้องชอบสำรวจสิ่งใหม่ ๆ และกระตือรือร้นอย่างออกนอกหน้าเมื่อได้ใช้เวลาในพื้นที่วิ่งเล่นอิสระ น้องวิ่งเร็วจนแซงเพื่อนที่มีสี่ขามาก่อนแล้ว!

ด้วยนิสัยตามธรรมชาติที่ร่าเริง สุนัขสามสี่และสามขาตัวนี้สร้างรอยยิ้มให้คนที่พบเห็นเสมอ แต่น้องจะมีความสุขยิ่งขึ้นหากได้มีโอกาสใช้ชีวิตในบ้านของตัวเอง คุณจะเป็นผู้เติมเต็มความสุขให้น้องพุนหยุดได้หรือไม่?



เซเลปสาว กับเรื่องราวสุด ประทับใจในการ พลิกชีวิตสุนัขขี้เรื้อน

Vanessa Jakoby



เมื่อต้นปีที่ผ่านมามี คุณติช่า กันติชา ชุมมะ ตารานางแบบชื่อดังได้เดินทางมาภูเก็ต การใช้เวลาพักผ่อนที่เกาะในครั้งนี้ทำให้เธอได้ช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่กำลังทุกข์ทรมานกับอาการผิวหนังและมอบชีวิตใหม่ให้สุนัขตัวนี้ไปตลอดกาล

คุณติช่าได้พบสุนัขขี้เรื้อนตัวหนึ่งที่ปาตองซึ่งภายหลังเธอได้ตั้งชื่อให้ว่าน้อง “โคโค” โดยคุณติช่าคิดว่าโคโคน่าจะเป็นสุนัขจรจัดที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงและถูกทิ้งจนเป็นขี้เรื้อนรุนแรงทั่วตัว สุนัขตัวนี้เดินตามและพยายามวิ่งตามรถของเธอ ขณะนั้นเป็นช่วงเวลากลางดึก เธอจึงไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานใดได้จึงตัดสินใจว่าจะกลับมาดูสุนัขอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น แม้วันถัด ๆ มาเธอจะกลับมาดูที่จุดเดิมอีกหลายครั้งแต่คุณติช่าก็ไม่สามารถตามหาสุนัขตัวนี้พบ

คุณติช่าได้ถ่ายรูปกับโคโคในวันแรกที่เจอกัน





คุณติชาและโคโคที่หน้าร้านของพี่บุญสืบ



เมื่อไม่มีคนดูแล โคโคจึงมีสภาพผิวหนังที่เป็นขี้เรื้อนรุนแรง

เธอจึงโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอซึ่งมีผู้ติดตามอยู่กว่า ล้านบัญชี (IG : @Kantichachumma) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและขอคำแนะนำ จากผู้ติดตาม มีหลายคนแนะนำให้เธอแจ้งเหตุมายังซอยต๊อก เราจึงได้ประสาน ความช่วยเหลือจากคุณติชาและส่งทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อตามหาโคโค

ผ่านไปสองสัปดาห์ พี่บุญสืบ เจ้าของร้านขายของที่ระลึกที่ป่าตอง ซึ่งเป็นผู้ดูแลสัตว์ ในชุมชนป่าตอง (Feeder) ร่วมกับมูลนิธิฯ ได้พบโคโคที่หน้าหาดจึงให้ยาบราแควคโต สำหรับรักษาผิวหนัง จากนั้นโคโคจึงตามพี่บุญสืบกลับมาร้านขายของ โดยได้รับยา รักษาผิวหนังอย่างต่อเนื่องและพี่บุญสืบยังได้อาบน้ำให้ ผิวหนังของโคโคดีขึ้นตาม ลำดับและน้องมักจะอาศัยอยู่ที่ละแวกร้านขายของ คุณติชาได้สมทบทุนกับพี่บุญสืบ ในการทำหมันและฉีดวัคซีนให้โคโค หลังจากนั้นเธอจึงได้เดินทางมาเพื่อขอบคุณ พี่บุญสืบและเยี่ยมน้องโคโค



พี่บุญสืบดูแลสุนัขและแมวในพื้นที่ป่าตองมากกว่า 20 ปีร่วมกับผู้ที่มีใจรักสัตว์ในชุมชนอีกหลายคน โดยให้อาหารและปฐมพยาบาลตามกำลัง รวมถึงแจ้งเหตุสุนัขและแมวที่ต้องรับการรักษาฉุกเฉินกับซอยต็อก โดยกล่าวว่าแม่จะเป็นช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ไม่มีรายได้เลย แต่อย่างไรก็ต้องทำหน้าที่ดูแลสัตว์เหล่านี้ต่อไปเพราะพวกเขาไม่มีใครและอดสงสารไม่ได้



พี่บุญสืบและโคโค

โคโคที่ซอยบางลา สถานที่ท่องเที่ยวที่เคยคึกคักที่สุดของป่าตอง

คุณติซารู้สึกยินดีมากที่โคโคได้รับการรักษา เธอขอบคุณ Feeder ทุกท่านและมูลนิธิซอยต็อกที่ช่วยเหลือโคโคพร้อมบริจาคเงินส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการทำงานแก่มูลนิธิ เธอมองว่ายังมีสัตว์จรจัดอีกมากในสังคมที่เราสามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการแจ้งหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์ และอยากฝากให้ทุกคนเมตตาสุนัขและแมวในชุมชน

เราขอขอบคุณคุณติซ่าที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสัตว์จรจัด ขอขอบคุณพี่บุญสืบและ Feeder ทุกท่านสำหรับการดูแลสุนัขและแมวในชุมชนอย่างเต็มที่





“เมืองคนดี”

ต้อนรับ
หน่วยทำหมัน

ซอยดีอก

Chutima Srisawang

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สามในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนรวมถึงการทำงานของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยถึงอย่างไร หน่วยทำหมันเคลื่อนที่ของมูลนิธิ ก็ยังคงมุ่งมั่นในการทำหมันและฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวจรจัดอย่างเต็มที่ ความมุ่งมั่นนี้ยังหมายถึงการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำสัตว์กลับมาที่หน่วยทำหมัน ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำในแม่น้ำ มุดลอดใต้ซอกตึก ปีนเขา หรือแม้แต่การเดินทางบุกป่ารก!

เพื่อขยายขอบเขตการทำงานให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมมากขึ้น ในเดือนกรกฎาคมเราจึงได้เปิดหน่วยทำหมันเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี จังหวัดที่เป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองคนดี” นับเป็นหน่วยทำหมันทีมที่ 9 ที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้แห่งนี้

ขณะนี้มูลนิธิ มีหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ในภาคใต้ทั้งสิ้นสามทีม ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี เป้าหมายระยะยาวเพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดทั่วพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รกร้างไกลจากชุมชน

นายสัตวแพทย์ต้นติกร รุ่งพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการประชากรสุนัขและแมวประเทศไทย กล่าวว่า สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เป็นที่ตั้งของชุมชนจำนวนมากที่มีสถานประกอบการเช่น ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักกระจายอยู่ทั่ว จึงทำให้มีสัตว์จรจัดอาศัยอยู่ในชุมชนจำนวนมาก หากปราศจากการควบคุมประชากรที่เหมาะสมจะทำให้สัตว์จรจัดล้นพื้นที่และนำไปสู่ปัญหาเช่น การคุ้ยขยะ สุนัขกัดกันสร้างความรำคาญ หรือโรคติดต่อที่เป็นอันตรายเช่น โรคพิษสุนัขบ้า



หน่วยทำหมันได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหน่วยงานในท้องถิ่นและปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเดชา จิตรวิกรมย์ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนการทำงานของหน่วยทำหมันในวันแรก พร้อมกล่าวว่าตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับมูลนิธิฯ ในการต่อยอดจัดการกับปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่จากโครงการของกรมปศุสัตว์ที่ได้ ดำเนินการอยู่ เนื่องจากสุนัขสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจึงต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม และยังเป็น การช่วย สนับสนุนให้คนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบด้วยการทำหมันฉีดวัคซีน

ซอยตอกได้ทำงานร่วมกับปศุสัตว์สุราษฎร์ธานีอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เมื่อครั้งออกหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ ครั้งแรกที่เกาะสมุยและการช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ในปีเดียวกัน

จุดประสงค์ของหน่วยทำหมันเคลื่อนที่คือการดำเนินการตามหลัก CNVR (จับ | ทำหมัน | ฉีดวัคซีน | ปล่อยกลับสู่ ถิ่นเดิม) อย่างไรก็ตามหน่วยทำหมันยังได้ช่วยเหลือสุนัขและแมวที่บาดเจ็บฉุกเฉิน เนื่องจากพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัด สัตว์เหล่านี้จะถูกส่งตัวเพื่อไปรับการรักษาที่ศูนย์พักพิงที่ภูเก็ต

น้อง “ปรี” เป็นหนึ่งในสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยทำหมันเคลื่อนที่สุราษฎร์ธานี ปรีมีสภาพผิวหนังเรื้อนเรื้อรัง ขาดสารอาหารอย่างรุนแรง เห็นเกาะเต็มตัวและมีภาวะโลหิตจาง ตามตัวของเขาแทบไม่มีขนปกคลุมอยู่เลยและเต็มไปด้วยบาดแผล สภาพร่างกายเมื่อแรกพบนั้นหนักหนาสาหัสและน่าเวทนาอย่างมาก ปรีต้องได้รับการช่วยเหลืออย่าง เร่งด่วนเพื่อรักษาชีวิต หลังจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นน้องปรีจึงได้เดินทางกว่าสามชั่วโมงกับระยะทางสองร้อย กิโลเมตรเพื่อมาที่ศูนย์พักพิงที่ภูเก็ต

การขับรบนถนนที่ทิวทัศน์สวยงามฟังดูเป็นเรื่องน่าสนุก แต่กับการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ทุกวินาทีล้วนมีความหมาย เพราะหากล่าช้าหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั้นหมายถึงชีวิตหนึ่งที่อาจปลิดปลิว สัตว์แพทย์เดินทางมาพร้อม กันด้วยเพื่อดูอาการของน้องปรีและช่วยเหลือตามจำเป็น ในที่สุดน้องก็ถึงมือทีมสัตวแพทย์ที่ศูนย์พักพิงภูเก็ตอย่าง ปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทัน่วงที

การขยายหน่วยทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์จรจัดและการช่วยเหลือสุนัขเช่นปรีเกิดขึ้นได้เพราะเรามีผู้สนับสนุน เช่นคุณ ลินเดือนกันยายนเราจึงสามารถทำหมันสุนัขและแมว 2,000 ตัวที่สุราษฎร์ธานีซึ่งทำให้มูลนิธิฯ มียอดรวมการทำหมันทั้งหมดเกินกว่า 615,000 ตัวแล้ว ตัวเลขที่น่าประทับใจนี้เกิดขึ้นได้เพราะคุณ ขอขอบคุณจากใจ



น้องปรีได้รับการช่วยเหลือทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน



โฉมหน้าของเหล่าสมาชิกใน โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์

อุปถัมภ์แค่หนึ่ง ช่วยได้ทั่วถึงทุกชีวิต

Amy Bryant

อาร์

เจ้าของฉายา “ดูแต่ตา มืออย่าต้อง”

อาร์ ผู้นำสงสารถูกไล่ออกจากชุมชนที่เคยอยู่โดยมีคนในหมู่บ้านถือมีดวิ่งไล่และ
ขู่ว่าจะวางยาเบื่อ โชคดีที่อาร์ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ทันโดยพลเมืองดี โดยต่อมาได้โทรศัพท์
แจ้งมาที่ซอยตึกเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากดูแลรอยยิ้มและท่าทางที่เป็นมิตรของอาร์ ก็คงไม่มีใครจินตนาการได้เลยว่าอาร์หวาดกลัวการสัมผัส
มากขนาดไหนและจำเป็นต้องอาศัยเวลาในการสร้างความคุ้นเคยเมื่ออยู่ใกล้กับผู้คน ซึ่งนั่นหมายความว่า
ผู้ที่จะสามารถรับอาร์ไปเลี้ยงดูได้นั้นต้องพร้อมที่จะใช้เวลาพร้อมกับอาร์ที่ซอยตึกเพื่อสร้างความสนิท
สนมคุ้นเคยและความไว้วางใจให้ได้เสียก่อนที่จะรับอาร์ไปอยู่ด้วย

ในระหว่างที่อาร์กำลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อให้วันนั้นมาถึง คุณสามารถช่วยให้อาร์ได้รับการดูแลที่ดี
อย่างต่อเนื่องได้โดยการบริจาคเพื่อเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์ของอาร์ได้แล้ววันนี้



ชอบ

นอนหงายท้องอย่างสบายใจ
บนสนามหญ้า



ไม่ชอบ

โดนกอดจูบโดยคนแปลกหน้า

ไปร่วม
อุปถัมภ์อาร์



หวานเจี๊ยบ

หรือ แมวสาวสายโยก

เราได้พบหวานเจี๊ยบครั้งแรกหลังจากที่มีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่ามีลูกแมวถูกคนนำมาทิ้ง ร่างกายดูผิดปกติ มีอาการหัวสั่นและเดินโยกเยกไปมา

หลังจากมาถึงศูนย์พักพิงของซอยต๊ोकได้ไม่นาน สัตวแพทย์ของเราวินิจฉัยว่าหวานเจี๊ยบมีอาการทางระบบประสาทและป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (FeLV) ที่ทำให้อายุขัยไม่แน่นอน ซึ่งนั่นหมายความว่าหวานเจี๊ยบคงจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี้ไปตลอดชีวิต

โชคดีที่หวานเจี๊ยบสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและเป็นส่วนตัวอยู่ภายในสำนักงานของซอยต๊ोकโดยไม่มีแมวตัวอื่นมากรวนใจ รวมถึงได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและมอบความรักให้ทุกวัน

คุณสามารถมอบความรักและการดูแลแก่หวานเจี๊ยบ ด้วยการบริจาคเพื่อเข้าร่วมโครงการฟอ-แม่อุปถัมภ์ ได้ตั้งแต่ตอนนี้

โปรดร่วม
อุปถัมภ์หวานเจี๊ยบ



ชอบ

รบกวนเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่



ไม่ชอบ

เคลื่อนไหวร่างกายเร็วเกินไป เพราะนั่นจะทำให้ทุกอย่างโยกเยกมากขึ้นกว่าเดิม!



ชอบ

เดินเล่นกับนักบำบัดพฤติกรรมสุนัขโดยเฉพาะ พี่อ๊ฟ



ไม่ชอบ

คนแปลกหน้าที่เข้ามาในคอก

ออกัสต้า

หรือ น้องหมาสวยคม



โปรดร่วม
อุปถัมภ์ออกัสต้า

ออกัสต้าอาศัยอยู่ที่ซอยต๊ोकมาเกือบตลอดทั้งชีวิต โดยได้รับการช่วยเหลือมาตั้งแต่ตอนยังเป็นลูกสุนัขอายุได้เพียงสองเดือน ออกัสต้าป่วยหนักและมีอาการหวาดกลัวผู้คนมากตอนที่เข้ามาอยู่ที่นี้ในช่วงแรก ปัจจุบันออกัสต้าอายุได้เจ็ดปีแล้ว อีกทั้งยังมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขอีกด้วย

ออกัสต้าเป็นสุนัขที่ขี้อายมากมาแต่ไหนแต่ไร แต่ด้วยความช่วยเหลือจากทีมบรรเทาทุกข์สุนัขของเรา ออกัสต้าจึงเริ่มมีความมั่นใจและไว้วางใจใจมนุษย์มากขึ้น

ผู้ที่จะสามารถรับออกัสต้าไปเลี้ยงดูได้นั้น ต้องพร้อมที่จะใช้เวลาร่วมกับออกัสต้าที่ศูนย์พักพิงของซอยต๊ोकเพื่อสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจซึ่งกันและกันให้ได้ก่อนที่ จะพาออกัสต้าไปอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันได้ แต่จนกว่าวันนั้นจะมาถึง ออกัสตัวยังคงต้องการความช่วยเหลือจากผู้บริจาคเช่นคุณ เงินบริจาคที่คุณมอบให้จะถูกใช้เพื่อค่าอาหาร การดูแลที่ศูนย์พักพิง การรักษาพยาบาลและการบำบัดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง



ตระหนักรู้ไม่ตระหนก

สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เนื่องในวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2564

Nayomi Gunarathna



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายที่อุบัติและแพร่ระบาดอย่างยาวนานกว่า 4,000 ปีแล้ว ซึ่งในปัจจุบันยังคงคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกถึง 60,000 คนต่อปี รวมถึงในสุนัข แมว แรคคูน ค้างคาว วัวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ แม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะถูกกำจัดจนหมดไปจากประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่เชื่อยังคงแฝงตัวและรอวันแพร่ระบาดอยู่ในประเทศที่ยากจนในแถบทวีปแอฟริกาและเอเชีย

วันโรคพิษสุนัขบ้าโลกถูกกำหนดขึ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึงพยายามในการหาวิธีป้องกันโรคนี้ โดยกำหนดให้ตรงกับวันที่ 28 กันยายน เนื่องจากเป็นวันครบรอบการจากไปของ หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนนำไปสู่การช่วยชีวิตมนุษย์ที่ติดเชื้อรายแรกในปี พ.ศ. 2428 โดยผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุ 9 ปีที่ถูกสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าขย้ำ

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ มักจะผ่านการกัดและรอยขีดข่วน จากนั้นเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายจากบาดแผลไปตามเนื้อเยื่อประสาทขึ้นสู่สมองและส่งผลกระทบต่อระบบประสาททั้งหมด อากาศของโรคมีตั้งแต่อาการคันที่ควบคุมไม่ได้ในบริเวณที่ติดเชื้อ กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต (โดยเฉพาะบริเวณคอซึ่งทำให้ไม่สามารถ

กลืนและดื่มน้ำได้ จึงเป็นที่มาของชื่อโรคกลัวน้ำ) ไปจนถึงร่างกายผลิตน้ำลายมากเกินไป (ทำให้เกิดฟองที่ปาก)

แม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะสามารถติดต่อได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด แต่ภัยคุกคามหลักต่อมนุษย์นั้นมาจากสุนัขบ้านเนื่องจากเป็นพาหะที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด นี่คือนิ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขไม่ราบรื่นนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา

แม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะคร่าชีวิตมนุษย์นับหมื่นคนทุกปีและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และแม้ว่าเราจะมีเครื่องมือในการป้องกัน แต่หลายประเทศกลับล้มเหลวในการหาวิธีกำจัดโรคภัยนี้ให้หมดสิ้นไปอย่างจริงจัง



ตระหนักไม่ตระหนก

ความหวาดกลัว ความเข้าใจผิด และการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันโรคนี้มิให้เห็นมาตั้งแต่อดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่ขัดขวางความตั้งใจที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไป สารระสำคัญของวันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในปีนี้เป็น "ตระหนักไม่ตระหนก" โดยมุ่งเน้นที่

1. ความกลัวที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า กลัวเมื่อพบเจอสัตว์ที่ติดเชื้อและกลัวเพราะอาศัยในชุมชนที่มีโรคพิษสุนัขบ้าระบาด
2. กลัวอาการที่อาจพบเมื่อติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
3. ความกลัวที่เกิดจากข่าวปลอมหรือเรื่องที่ถูกคนเล่าลือกันเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้คนหวาดกลัวการฉีดวัคซีน ไม่กล้าพาสัตว์เลี้ยงไปรับการทำหมันสัตว์หรือฉีดวัคซีน และทำให้คนทั่วไปเชื่อในวิธีการรักษาโรคที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้ สร้างความเข้าใจถึงอันตรายของโรค สามารถคิดค้นวิธีการรับมือและกำจัดให้หมดสิ้นไปในท้ายที่สุด

ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาสำหรับสุนัข

เมื่อผู้คนปล่อยให้ความกลัวอยู่เหนือข้อเท็จจริง สัตว์ที่ไร้เดียงสาทั่วโลกจึงต้องเผชิญกับวิธีแก้ปัญหาที่โหดร้ายทารุณ ยกตัวอย่างเช่น การคัดแยกสุนัขอย่างไว้

มนุษยธรรมและไม่มีประสิทธิภาพยังคงถูกใช้เป็น "วิธีแก้ปัญหา" ประชากรสุนัขที่มีมากเกินไปโดยหวังว่าวิธีนี้จะสามารถหลีกเลี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าได้

ในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการนำสุนัขหลายพันตัวเข้ามาอยู่รวมกันในช่วงที่ผู้คนเกิดความหวาดกลัวโรคพิษสุนัขบ้าเกินกว่าเหตุ แม้สุนัขเหล่านี้จะไม่ได้ถูกฆ่า แต่การถูกบังคับให้ต้องอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ทำให้สุนัขทยอยเสียชีวิตจากความอดอยากและโรคอื่น ๆ เช่น โรคไข้หัดสุนัขที่แพร่กระจายได้โดยง่ายในสภาพที่แออัด สถานการณ์เลวร้ายดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างง่ายดายหากสัตว์เลี้ยงและสุนัขในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนสุนัขเหล่านี้จะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าผ่านการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นดำเนินการและขยายโครงการทำหมันและฉีดวัคซีน (จับ | ทำหมัน | ฉีดวัคซีน | ปล่อยกลับสู่ถิ่นเดิม) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสุนัขในชุมชนไม่เพียงแต่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น แต่ยังได้รับการปล่อยกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่เดิม (ในกรณีที่พวกเขายังสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย) คนในชุมชนจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อรู้ว่าสุนัขในชุมชนของตนได้รับการปกป้อง และการมีอยู่ของสุนัขเหล่านี้ยังป้องกันไม่ให้มีสุนัขใหม่เข้ามาในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันโรค สามารถดูได้ที่ rabiesalliance.org

RABIES: FACTS

NOT FEAR



พลังแห่งแฟนด้อม ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครคาดคิด

Chutima Srisawang



แฟนด้อม (fandom) มาจากคำว่า fanclub และ kingdom หมายถึง แฟนคลับของศิลปินที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและมีกิจกรรมร่วมกัน มีชื่อเรียกเฉพาะคล้ายอาณาจักรที่แตกต่างกันไป ชื่นชอบและติดตามการทำงานของศิลปิน ดารา ไอดอล หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ เช่น นักเคลื่อนไหว นักสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่นักการเมือง

คำว่า “แฟนด้อม” อาจจะเป็นศัพท์ใหม่สำหรับใครหลายคน แต่สำหรับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแล้วกลุ่มแฟนด้อมเป็นผู้สนับสนุนการทำงานเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่มีคุณค่ายิ่งและได้ส่งมอบน้ำใจให้แก่มูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง

สมาชิกในแฟนด้อมจะมีการจัดกิจกรรมและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ ของศิลปินเช่น วันคล้ายวันเกิด วันครบรอบของผลงานสร้างชื่อ เฉลิมฉลองสำหรับผลงานใหม่ เป็นต้น โดยเราอาจจะคุ้นชินกับการเห็นป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น รถโดยสารสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ป้ายติดบนรถเข็นขายอาหาร



ขณะนี้ นอกจากการสนับสนุนศิลปินที่รักแล้วพวกเขายังมอบความช่วยเหลือให้การกุศลไปพร้อมกันด้วยการบริจาคเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่มูลนิธิ ที่ทำงานขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม เช่น มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยที่ได้รับการติดต่อจากแฟนด้อมหลายกลุ่ม บ้ายข้อความให้กำลังใจศิลปินถูกเปลี่ยนรูปแบบจากป้ายติดตั้งตามพื้นที่ต่าง ๆ กลายเป็นข้อความที่โพสต์ในแฟนเพจภาษาไทยของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแทน

เช่น กลุ่มแฟนด้อม Mark Tuan & IGOT7 Thailand ที่ได้สนับสนุนเงิน 29,393.93 บาท เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีที่คุณ Mark Tuan เซ็นต์สัญญาฉบับกับ CAA creative Artists Agency

กลุ่มแฟนคลับ "เยเยไทยแลนด์" "Seo Yea Ji and Fanclub Thailand Yeyes" สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 10,200 บาท เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในความดูแลของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ซีรีส์เรื่อง Its Okay To Not Be Okay ซึ่งคุณซอเยจีเป็นนักแสดงนำในเรื่องนี้



นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแฟนคลับที่เดินทางมาศูนย์พักพิงถึงที่เพื่อมอบอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือสุนัขและแมว โดยรู้จักการทำงานของซอยดีอกจากศิลปินที่ตนชื่นชอบ เช่น กลุ่มแฟนคลับคุณน้ำหนึ่ง BNK48 (Namneung BNK48 Thai fans) ที่ได้จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเนื่องในวันปีใหม่และได้สมทบทุนเพื่อซื้ออาหารและอุปกรณ์สำหรับดูแลสุนัข โดยได้เดินทางมามอบถึงศูนย์พักพิงที่จังหวัดภูเก็ต ตัวแทนกลุ่มกล่าวว่ารู้จักกับมูลนิธิฯ จากคุณน้ำหนึ่ง ซึ่งติดตามการทำงานของซอยดีอกอยู่แล้ว

ไม่ใช่เพียงแค่แฟนด้อมในประเทศไทยเท่านั้น เรายังได้รับน้ำใจจากกลุ่มแฟนคลับที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลจากญี่ปุ่นอีกด้วย กลุ่มแฟนด้อมของคุณสิงโต ปราชญาร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณสิงโต โดยผู้แทนแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้เดินทางมาส่งมอบเงินให้ศูนย์ของมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพฯ จำนวน 50,000 บาท

กลุ่มแฟนคลับของคุณสิงโต ปราชญา เรียกชื่อด้อมของพวกเขาว่า “สมุนจ้าวป่า” มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งแฟนคลับในประเทศไทยและญี่ปุ่น เช่นการบริจาคเงินสนับสนุนแก่สถานสงเคราะห์สัตว์ การมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ทุกการสนับสนุนที่เราได้รับล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอขอบคุณแฟนด้อมทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของชีวิตเล็ก ๆ เหล่านี้



จากรักไว้ใน ความทรงจำ

Sam McElroy



พื้นที่ร่มเงาลมพัดเอื่อย ๆ เย็นสบายตลอดทั้งวันในศูนย์พักพิงที่ภูเก็ตินั้นมีอยู่หลายจุด หนึ่งในนั้นคือ “กำแพงแห่งความทรงจำ” (Wall of Remembrance) สถานที่สำหรับบรรจุเรื่องราวอันงดงามและข้อความจากใจของเจ้าของถึงสัตว์เลี้ยงแสนรักที่จากไป กำแพงนี้เป็นสถานที่เพื่อระลึกถึงสัตว์เลี้ยงเพียงหนึ่งเดียวที่แตกต่างและพิเศษ ไม่ว่าจะเพื่อนที่จากไปจะมีสองขา สามขา หรือสี่ขาก็ตาม

กำแพงทอดยาวพาดหนึ่งของสนามหญ้าเขียวชะอุ่มซึ่งเป็นพื้นที่วิ่งเล่นอิสระที่อาสาสมัครของซอยด็อกจะมาใช้เวลาร่วมกับสุนัขทุกวัน กำแพงเหล่านี้เป็นฉากหลังที่สวยงามที่คอยเตือนใจทุกชีวิตในการใช้เวลาทุกนาทีให้มีความหมายและคุ้มค่า ข้อความบางส่วนยังสร้างแรงบันดาลใจให้เหล่าอาสาสมัครในการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสัตว์ ในขณะที่มองดูสุนัขวิ่งเล่นอย่างร่าเริง ช่างเป็นบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์

นอกจากรูปภาพสัตว์เลี้ยงแสนรักของใครหลายคนแล้ว บนกำแพงยังมีป้ายข้อความหลายภาษาซึ่งแม้บางข้อความอาจจะเป็นที่เข้าใจเฉพาะกลุ่ม แต่เราก็สัมผัสได้ถึงความรักและความปรารถนาดีที่สะท้อนออกมา รวมถึงข้อความเพื่อ





ฉากหลังที่สวยงามของพื้นที่วิ่งเล่นอิสระ คือกำแพงแห่งความทรงจำที่ทอดยาว เค้นตะหน่งานรอให้อาสาสมัครได้มา สัมผัสเรื่องราวของความรักอันงดงาม ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง



น้องใจนิดา ใช้เวลาในพื้นที่วิ่งเล่น อิสระบริเวณหน้ากำแพง

รำลึกถึงคุณจิตต์ ดัลลีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ การทำงานและความทุ่มเทของเธอยังคงอยู่ในความทรงจำของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมิเสื่อมคลาย บ้ายเหล่านี้จะถูกจารึกอยู่ที่ศูนย์พักพิงตราบนานเท่านาน

สัตว์เลี้ยงที่ข้ามสะพานสายรุ้งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสุนัขและแมวที่ได้อาศัยบ้านใหม่ไปจากซอยตึกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัตว์เลี้ยง จากต่างที่มา ซึ่งเจ้าของมีความประสงค์ในการเก็บเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ไว้ในสถานที่สุดพิเศษ

เจ้าของสามารถเลือกป้ายที่มีหลากหลายขนาดและรูปแบบ คุณสามารถเลือกข้อความไม่ว่าจะถึงสัตว์เลี้ยงของคุณ (ที่เรามั่นใจว่าพวกเขารับรู้) หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก

เราจะส่งรูปภาพให้คุณชมเมื่อการออกแบบเสร็จเรียบร้อย คุณสามารถมาเยี่ยมชมเพื่อดูป้ายบนกำแพงแห่งความทรงจำ ได้ที่ศูนย์พักพิงที่ภูเก็ต ซึ่งเราเปิดต้อนรับผู้เยี่ยมชมตลอดทั้งปี

หากคุณสนใจให้เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงแสนรักที่จากไปได้เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงแห่งความทรงจำนี้ หรือมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้แก่คนสำคัญ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ **ที่นี่**

เงินสนับสนุนป้ายจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้งการช่วยเหลือสัตว์ การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของ สัตว์ที่ถูกทารุณกรรมและการทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์จรจัดต่อไป



ชอยดี้อกรับบริจาค

Kong

บองเล่นฝึกทักษะและ
สมาธิสุนัข

Amy Bryant

เมื่อต้นปีนี้เราได้ประกาศขอรับบริจาค Kong ของเล่นสุนัขทั้งใหม่เอี่ยมหรือมือสองสภาพดี ของเล่นเสริมทักษะและสมาธิทำจากยางชนิดนี้มีไว้สำหรับดึงหรือกัดแทะและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับสุนัขที่ชอยดี้อกร โดยเฉพาอย่างยิ่งสุนัขที่อาศัยอยู่ในคอกแยกจากสุนัขตัวอื่น โดยของเล่นชนิดนี้ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดในประเทศไทย

ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เราขอรับบริจาค กล่องพัสดุที่บรรจุ Kong ทุกสีและทุกขนาดจากทั่วโลกได้ถูกทยอยส่งมาที่ชอยดี้อกร นอกจาก Kong แล้ว บางกล่องยังบรรจุขนม แผ่นรองฝึกสุนัขแบบใช้ซ้ำได้และของเล่นแสนสนุกอื่น ๆ สำหรับให้สุนัขของเราได้ฝึกทักษะและสมาธิอย่างเพลิดเพลิน





เราสามารถนั่งเล่นได้เป็นวัน ๆ เลยว่าสุนัขที่ชอยดีก็รู้สึกดีใจ ตื่นเต้นและมีความสุข
มากเพียงใดที่ได้รับของเล่นเหล่านี้ แต่เราคิดว่าภาพรอยยิ้มของน้องแจ๊คจะสามารถ
บอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นได้ดีกว่า

คุณสามารถร่วมบริจาคสิ่งของให้กับชอยดีอกโดยส่งมาตามที่อยู่นี้

มูลนิธิเพื่อสุนัขในชอย (ชอยดีอก)

เลขที่ 167/9 ชอยไม้ขาว 10

หมู่ 4 ต.ไม้ขาว อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร 076-681029



ชอยด็อกมอบความช่วยเหลือแก่บ้าน พักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ได้อีกครั้ง

Sam McElroy

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ชอยด็อก) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มอาสาสมัครผู้รักสัตว์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีและตรวจสุขภาพสุนัขที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

ภายในวันดังกล่าว สัตวแพทย์ของชอยด็อกได้ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวมหกโรค (ซึ่งมีวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า, โรคไข้หัดสุนัขและโรคพาร์โวรวมอยู่ด้วย) ให้แก่สุนัขทั้งสิ้น 750 ตัว ให้ยาบราเวคโตเพื่อดูแลสุขภาพผิวหนังแก่สุนัข 16 ตัว รวมถึงได้เดินทางกลับไปให้การรักษาสุนัขที่มีเห็บและหมัดเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์หลังจากนั้น

คุณเทวิน แสงวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งลงพื้นที่กับชอยด็อกได้แสดงถึงความรู้สึกยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนความพยายามในการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของสุนัขที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

“ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บ้านพักพิงทำงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของสุนัข แต่ด้วยจำนวนสุนัขที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังมีกำลังคนเท่าเดิมนั้นทำให้การดูแลอาจทำได้อย่างไม่ทั่วถึง การมีชอยด็อกและกลุ่มจิตอาสาซึ่งมีใจรักสัตว์เข้ามาช่วยที่บ้านพักพิงทำให้การดูแลสุนัขเหล่านี้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสุนัขจรจัดเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกฝ่าย”





การฉีดวัคซีนไม่เพียงแต่จะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโรคภายในบ้านพักพิงสุนัขจรจัดที่เกิดขึ้น แต่ยังช่วยให้สุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการได้รับอุปการะอีกด้วย

ต้องขอขอบคุณคุณคุณเทวิน ที่อนุญาตให้ชอยดีด็อกและอาสาสมัครในพื้นที่ได้กลับเข้าไปให้ความช่วยเหลือสุนัขภายในบ้านพักพิงสุนัขจรจัดที่เกิดขึ้นได้อีกครั้ง หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกมาตั้งแต่เดือนมกราคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ทีมสัตวแพทย์ หน่วยบริการด้านสวัสดิภาพสัตว์ชุมชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์ของเราได้กลับเข้าไปให้ความช่วยเหลือสุนัขที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าสุนัขทุกตัวที่นั่นได้รับการทำหมัน ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ปร่าจากเห็บหมัดและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม เมื่อปีที่ผ่านมาทีมงานของเราให้การรักษาสุนัขที่นี้ไปแล้วมากกว่า 4,600 ครั้ง มีสุนัข 250 ตัวถูกพาลกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลของชอยดีด็อก โดยเราจะคอยให้การสนับสนุนและมอบความช่วยเหลือแก่สุนัขที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดที่เกิดขึ้นต่อไป



ช้อปออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ จรจัดได้แล้ววันนี้!

Chutima Srisawang

การซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสะดวกสบายจากการที่สามารถเลือกจับจ่ายซื้อของจากที่บ้านหรือที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปร้านค้า ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตของผู้คนแบบ New Normal ในช่วงที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทุกคนพยายามลดการสัมผัสระหว่างกันและลดใช้เงินสด ยิ่งทำให้การช้อปปิ้งออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นเท่าตัว



นอกจากการซื้อสินค้าแล้ว การช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดยังมีช่องทางออนไลน์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโดยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือหรือการบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถสนับสนุนหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

การทำงานของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยในการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยล้วนเกิดขึ้นเพราะเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์จรจัดด้วยโอกาสให้มีชีวิตใหม่ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากเงินบริจาคจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้แล้ว เรายังได้รับธารน้ำใจที่ส่งมาเป็นอุปกรณ์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงจากผู้สนับสนุนทั่วประเทศ ทั้ง อาหารสัตว์ ของเล่นสำหรับสุนัขและแมว และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ซึ่งเรายินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่าขณะนี้มูลนิธิฯ ได้มีช่องทางออนไลน์สำหรับส่งมอบของเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวแล้ว

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ร่วมกับ Big C Online เพิ่มช่องทางช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่บาดเจ็บ เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ โดยบิ๊กชื้อนุเคราะห์ช่องทางในการสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับดูแลสัตว์เลี้ยงผ่านร้านค้าออนไลน์ (Big C Online) และจัดส่งให้ถึงศูนย์พักพิงของมูลนิธิฯ ที่จังหวัดภูเก็ต

สำหรับผู้สนใจสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ อาหารสัตว์ น້ายาทำความสะอาด ถูดำ สำลี กระดาษทิชชู ผ้าขนหนู และสินค้ารายการอื่น ๆ โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 60 บาททุกรายการสั่งซื้อ

ร่วมส่งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดผ่าน Big C Online ได้ **ที่นี่**

ขอขอบคุณบิ๊กชื้อนุเคราะห์เป็นอย่างสูงสำหรับการอนุเคราะห์ช่องทางสำหรับการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดของมูลนิธิฯ การสนับสนุนอันมีค่าเช่นนี้ทำให้เรายังคงสามารถช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไร้คนเหลียวแลได้ต่อไป



พินัยกรรม

เพื่อสุนัขและแมวจรจัด

สร้างอนาคตที่ดี
ให้แก่สัตว์จรจัด



ร่วมพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์จรจัด
ด้วยการเข้าร่วมโครงการมอบมรดก
ให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
ในพินัยกรรมของคุณ

เรื่องราวการเสียสละของคุณจีลล์
เพื่อช่วยเหลือน้องสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้ซึ่งคน
เหลียวแลในประเทศไทยจะคงอยู่สืบไป

เยี่ยมชม www.soidog.org/legacy
หรือส่งอีเมลมาที่ legacy@soidog.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

